



ที่ 50/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ฯ เยือนจังหวัดนางาซากิอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายโสรัจ สุทธาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางเยือนจังหวัดนางาซากิอย่างเป็นทางการ โดยได้พบหารือกับผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งพบเยี่ยมผู้แทนชุมชนไทยในจังหวัดนางาซากิ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – นางาซากิ อย่างรอบด้าน

ในช่วงเช้า กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้พบปะกับผู้แทนชุมชนไทยในจังหวัดนางาซากิ ได้แก่ ผู้แทนนักศึกษาและชาวไทยที่พำนักในจังหวัดนางาซากิ โดยได้พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนไทยในต่างแดนที่สามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ขอให้กลุ่มผู้แทนคนไทยได้สานต่อเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนคนไทยในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งและกัน รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายประสานงานที่เข้มแข็งของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยต่อไป

ต่อมา กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย OISHI Kengo ผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจังหวัดนางาซากิในด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และการมีปฏิสัมพันธ์ของภาคประชาชน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการเปิดเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ - ฟูกูโอกะ ของสายการบิน Thai VietJet จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าพบหารือกับ ศ. KOHNO Shigeru อธิการบดีมหาวิทยาลัยนางาซากิ โดยมีคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งของไทย และพร้อมให้การต้อนรับรวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาไทยมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้กำลังใจนักศึกษาชาวไทยและขอให้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ เพื่อกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ และคณะยังได้ไปพบหารือกับนาย WAKASUGI Kazuya ประธานบริษัท Wakatam บริษัทผลิตขนมคัสเทลล่า ซึ่งเป็นขนมท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนางาซากิและส่งออกจำหน่ายที่ประเทศไทยด้วย โดยได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมการค้าขายและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีความร่วมมือในหลายรูปแบบกับผู้ประกอบการในประเทศไทย และเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย บริษัทฯ จะได้สานต่อความร่วมมือทางธุรกิจกับฝ่ายไทยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป

* * * * *

22 กรกฎาคม 2565

Royal Thai Consulate-General, Fukuoka

2nd Floor Dai Ichi Myojo, 4-1-37, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001

Tel : 092-739-9090 Email : consular.fuk@mfa.go.th Website : <https://fukuoka.thaiembassy.org/>

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนจังหวัดนางาซากิ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565



การพบเยี่ยมผู้แทนชุมชนไทยในจังหวัดนางาซากิ



เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ



การหารือกับอธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยนางasaki



การหารือกับประธานบริษัท Wakatam Inc.